



๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ปกครองนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เรื่อง ชี้แจงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายในหอพัก และสถานศึกษา

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ยังอยู่ในสภาวะที่ต้องการ การเฝ้าระวังอย่างสูงสุดอยู่ในขณะนี้ ในการนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้มีแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายในสถานศึกษา และหอพักที่ดำเนินตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และ สกอ. อย่างเข้มงวด โดยดำเนินมาตรการเริ่มจากการขอความร่วมมือ จนกระทั่งการออกเป็นกฎ ระเบียบ และแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และความรับผิดชอบต่างๆ ที่อาจตามมา แนวปฏิบัติที่สำคัญประกอบด้วย

๑. การขอความร่วมมือให้นักศึกษาที่ต้องการกลับบ้านในช่วงการปิดเมืองในระยะแรก ได้ดำเนินการกักบริเวณตนเอง และลดโอกาสในการพบปะกับผู้อื่น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ได้รับเชื้อที่ไม่แสดงอาการ

๒. เมื่ออยู่ร่วมกันในหอพัก และในสถานศึกษาให้นักศึกษาสังเกตอาการตนเอง มีการวัดอุณหภูมิด้วยตนเองทุกเช้า ด้วยปรอทส่วนตัว และรายงานผ่าน application เพื่อให้ทางคณะฯ ได้ติดตามอาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาได้ตลอดเวลา

๓. ออกระเบียบให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ภายในบริเวณหอพัก สถานศึกษา และบริเวณที่ชุมนุมกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ตลอดเวลา และเน้นย้ำเรื่อง universal precaution อันเป็นจิตสำนึกพื้นฐานของวิชาชีพพยาบาล ตลอดจนให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างกันภายในหอพัก งดกิจกรรมที่มีการชุมนุมกันเกินกว่า ๒๐ คน หากจำเป็นต้องขออนุมัติจากท่านคณบดี และมีการจัดสถานที่เพื่อให้มีระยะห่างที่เหมาะสมตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค

๔. ขอความร่วมมือนักศึกษาให้อยู่ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นการออกนอกบริเวณโดยไม่จำเป็น โดยอนุโลมให้สำหรับการไปซื้ออาหาร และของใช้จำเป็นบริเวณร้านค้ารอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะช่วงเวลาการผ่อนคลายประเทศระยะที่ ๔ ซึ่งเป็นระยะที่มีโอกาสเกิดการระบาดรอบ ๒ ได้ ทั้งนี้หากนักศึกษาออกไปนอกพื้นที่ดังกล่าว ต้องมีการขออนุญาตการออกนอกพื้นที่ตามระเบียบ และเขียน Timeline ในการเดินทางไปในแต่ละสถานที่ส่งมายังคณะฯ เพื่อติดตามหากพบความผิดปกติเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวที่นักศึกษาเดินทางไป

๕. มีการออกจดหมายชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากการขาดความตระหนักอันเนื่องมาจากภาวะที่ยังไม่เพียงพอ ในการนี้ทางคณะพยาบาลศาสตร์จึงแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและป้องกันการติด/แพร่กระจายเชื้อภายในหอพัก และสถานศึกษา อันเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมให้ลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อ และเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานพยาบาลในสภาวะที่สังคมต้องการบุคลากรด้านสุขภาพที่มีความสามารถจำนวนมาก

๖. ระเบียบการกักตัว เมื่อนักศึกษากลับมาแล้วต้องมีการกักตัวภายนอกหอพักเป็นเวลา ๑๔ วัน ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 โดยนักศึกษาต้องระบุสถานที่ซึ่งเป็นบ้านญาติที่นักศึกษาจะไปพักด้วย พร้อมแนบเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน และแผนที่บ้าน พร้อมแบบตอบรับของญาติที่นักศึกษาไปพักด้วยในช่วงการกักตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้อาจารย์ผู้ดูแลสามารถติดตามดูแลได้ต่อไป และหากนักศึกษาอยู่ในช่วงการกักตัวเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จะส่งผลกระทบคือไม่สามารถเข้าเรียนและไม่สามารถขึ้นฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลได้

ในการนี้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านในการ ใส่ใจ และสนับสนุนมาตรการต่างๆ ของทางคณะฯ โดยเน้นย้ำให้นักศึกษาในความดูแลของท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการของทางคณะฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ไม่ให้กลับมาระบาดระลอกที่ ๒ ภายในประเทศได้

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

โทร. ๐ ๒๕๖๗ ๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖